

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 16 ม.ค. 2561 หน้า 5 เรื่อง ปาล์มน้ำมัน

ปตท.เก็บสต็อกน้ำมันปาล์มเพิ่ม

กรุงเทพธุรกิจ ● ปตท.เก็บสต็อกปี100 เพิ่มอีก3 หมื่นตัน จากปัจจุบันมีสต็อกแล้ว 2.3 หมื่นตัน ช่วยแก้ปัญหาปาล์มดิบล้นตลาด พร้อมหาทางดูดซับสต็อกเพิ่มเตรียมทดสอบใช้ดีเซล ปี10 ในรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัยเร็วๆ นี้ ก่อนขยายผลเส้นทางอื่นทั่วประเทศ

น.ส.จิราพร ขาวสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ปตท.อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) เพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตปาล์มล้นตลาด โดยจะเพิ่มการจัดเก็บสต็อกไปโอดีเซล (ปี100) อีก 3 หมื่นตัน โดยเช่าคลังไว้ที่ภาคใต้หากมีความต้องการใช้จะใช้รถขนส่งมายังภาคกลางต่อไป จากปัจจุบันมีสำรองปี100 ตั้งแต่เดือนส.ค.2560 อยู่ที่ 2.3 หมื่นตัน

นอกจากนี้ ปตท.อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ

(ซีพีโอ) เพิ่มเติม เพื่อใช้สำหรับผสมเป็นน้ำมันไปโอดีเซลปี 7 จากปัจจุบัน ปตท. มีความต้องการใช้ปี100 อยู่ที่ 1.1ล้านลิตรต่อวัน และมียอดขายน้ำมันดีเซล อยู่ที่ 16 ล้านลิตรต่อวัน

ส่วนแนวทางส่งเสริมการใช้ไปโอดีเซล ปี10 ปตท.ได้ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เตรียมทดสอบใช้น้ำมันไปโอดีเซล ปี10 ในรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย ในเร็วๆ นี้ โดยจะเริ่มทำการทดสอบประสิทธิภาพการใช้ ปี 10 กับหัวเครื่องจักรในระบบรางประมาณ 15 วัน ซึ่งหากไม่พบว่ามีปัญหาเกิดขึ้น ทางกรมธุรกิจพลังงานจะเป็นผู้อนุมัติสูตรก่อนขยายผลให้มีการใช้ปี10กับรถไฟทั่วประเทศต่อไป จากปัจจุบัน ปตท.มียอดจำหน่ายดีเซลให้กับรถไฟ อยู่ที่ 80 ล้านลิตรต่อปี

วานนี้ (15ม.ค.) ปตท.ได้ร่วมกับพันธมิตร 2 ราย คือ บริษัท เดอะ ไวท์ สเปซ จำกัด ผู้บริหารชิมเพนกวิน

ชิมเติมเงินแบบประหยัดรายแรก ของไทย และ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เปิดตัวแคมเปญ “เติมปั๊บบั๊บบ 3 ต่อ” สำหรับกลุ่มลูกค้าผู้ซื้อรถจักรยานยนต์ เมื่อเติมน้ำมันครบ 50-100 บาท รับค่าโทรค่าเน็ตตลอดปี พร้อมให้ลุ้นโชคมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า รุ่น ฟินน์ 50 คัน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2.12 ล้านบาท

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่ปรับสูงขึ้นเกือบแตะระดับ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำสถิติสูงสุดในรอบ 3 ปีปตท.ยังต้องติดตามสถานการณ์ในระยะต่อไป และจะยังไม่ปรับสมมติฐานราคาน้ำมันดิบปีนี้โดยประเมินว่า น้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยปีนี้จะอยู่ที่ 54-55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน วัน เดือน ปี 16 ม.ค. 2561 หน้า 4 เรื่อง ปาล์มน้ำมัน

ปตท.สต็อกปี100เพิ่มอีก3หมื่นตัน อัดแคมเปญกระตุ้นขายเบนซินเพิ่ม

ผู้จัดการรายวัน360 - ปตท.เข้าคลังเก็บสต็อกปี100 เพิ่มอีก 3 หมื่นตัน จากปัจจุบันมีสต็อกในมือแล้ว 2.3 หมื่นตัน เพื่อสนองนโยบายรัฐช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบที่ล้นตลาดอยู่ พร้อมตั้ง ร.ฟ.ท.ทดลองใช้น้ำมันบี10 เติมน้ำมันในเส้นทางวงเวียนใหญ่-มหาชัย หากพบว่าไม่มีปัญหาที่จะใช้กับเส้นทางอื่นๆ เพิ่มเติม รวมทั้งจับมือ 2 พันมิตร จัดแคมเปญ "เติมบีบี รับ 3 ต่อ" กระตุ้นยอดขายน้ำมันกลุ่มลูกค้ามอเตอร์ไซด์

นางสาวจิราพร ชาวสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าขณะนี้ ปตท.ได้เข้าคลังภาคใต้เพื่อสต็อกไปโอดีเซล (บี100) เพิ่มขึ้นอีก 3 หมื่นตัน สนองนโยบายรัฐที่ให้ผู้ค้าน้ำมัน 7 เพื่อดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) ที่มีการผลิตล้นตลาดอยู่ จากปัจจุบัน ปตท.เก็บสต็อกปี100 อยู่แล้ว 2.3 หมื่นตัน นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษานโยบายที่จะช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเจรจากับการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ที่จะให้รถไฟพานำร่องการใช้บี10 ผลสมในน้ำมันดีเซล ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบการใช้น้ำมันดีเซลบี10 กับการเดินรถไฟเส้นทางวงเวียนใหญ่-มหาชัย ว่าจะมีผลกระทบต่อเครื่องจักร หากไม่มีปัญหาที่จะมีการขยายการใช้น้ำมันดีเซลบี10 ไปใช้ในเส้นทางอื่นๆ ของการรถไฟฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ปตท.มีสต็อกปี100 มากเพียงพอที่จะผลิตและจำหน่ายเป็นน้ำมันดีเซลบี 10 ให้การรถไฟฯ ใช้ได้ตลอดทั้งปี แต่ทั้งนี้ กรมธุรกิจพลังงานจะต้องอนุมัติสูตรดีเซลบี 10 ก่อน ซึ่งปัจจุบัน ปตท.จำหน่ายน้ำมันดีเซลบี 7 ให้การรถไฟฯ เฉลี่ยปีละ 80 ล้านลิตร โดย ปตท.มีสต็อกใช้ปี 100 เฉลี่ยวันละ 1.1 ล้านลิตรจากยอดขายน้ำมันดีเซล 16 ล้านลิตร/วัน

นางสาวจิราพร กล่าวต่อไปว่า สำหรับแผนการลงทุน 5 ปีนี้ ปตท.มีแผนที่จะขยายร้านสะดวกซื้อซีพีพีในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. 25 แห่ง และอยู่นอกสถานีบริการน้ำมันอีก 30 แห่งท่าเล่าน้ำมัน และสถานที่ราชการ

นายอรุณพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าจากราคาน้ำมันดิบตลาดเบรนต์ที่ปรับตัวขึ้นเกือบ 70 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรลสูงสุดในรอบ 3 ปีมาจากราคาปัจจัยที่กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันโอเปกตกลงกันที่จะลดกำลังการผลิตลงได้ รวมทั้งมีเหตุการณ์ความไม่สงบในอิหร่านและสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดย ปตท.ยังไม่มีแผนที่จะปรับประมาณการราคาน้ำมันดิบในปีนี้อย่างไร 54-55 เหรียญสหรัฐ เนื่องจากเห็นว่าปีนี้ปัจจัยชั่วคราว

ส่วนกรณีรัฐมนตรีนโยบายที่จะปรับลดบทบาท ปตท.นั้น เห็นว่าธุรกิจค้าปลีกน้ำมันอยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันเสรีอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องปรับตัวแต่อย่างใด

วานนี้ (15 ม.ค.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และบริษัท เดอะไวท์สเปซ จำกัด ผู้บริหารซิมเพนกวิน ออกแคมเปญ "เติมบีบี รับ 3 ต่อ" สำหรับกลุ่มลูกค้าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เมื่อเติมน้ำมันครบ 50-100 บาท รับค่าโพร. ค่าเน็ตซิมเพนกวินฟรีตลอดปี 2561 พร้อมให้ลุ้นโชค มอเตอร์ไซด์ ยามาฮ่ารุ่นพิเน่ 50 คัน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2.12 ล้านบาท

นางสาวจิราพร กล่าวว่า แคมเปญดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นยอดขายน้ำมันกลุ่มเบนซินสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่เข้ามาเติมน้ำมันในปั๊ม ปตท. เพิ่มขึ้นอีก 10-20% จากปัจจุบันมีลูกค้ารถจักรยานยนต์มีการใช้น้ำมันเบนซินคิดเป็นสัดส่วน 5% ของปริมาณการขายน้ำมันเบนซินทั้งหมด 7-8 ล้านลิตร/วันหรือคิดเป็น 4 แสนลิตร/วัน

"ที่ผ่านมาแคมเปญส่งเสริมการขายในสถานีบริการน้ำมันส่วนใหญ่ มักมีการกำหนดการเติมน้ำมันขั้นต่ำทำให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไม่สามารถร่วมรับสิทธิพิเศษได้ เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้มียอดการเติมต่อครั้ง โดยเฉลี่ยครั้งละประมาณ 50-100 บาทต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ทั้งที่ลูกค้าในกลุ่มนี้มีความถี่ในการเติมเฉลี่ยสูงถึงประมาณสัปดาห์ละ 2 ครั้ง"

ดร.ชัยยศ จิรบรรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซิมเพนกวิน กล่าวว่า การจับมือกับ ปตท. และยามาฮ่าครั้งนี้จะช่วยเพิ่มการใช้ซิมเพนกวินเพิ่มขึ้นอีก 4-5 แสนเบอร์จากปัจจุบันมีลูกค้าอยู่แล้ว 1 ล้านเบอร์ โดยบริษัทเปิดตัว "ซิมเพนกวินไรเดอร์" ซึ่งออกแบบขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่า และประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้มือถือมากขึ้น

สำหรับแคมเปญ "เติมบีบี รับ 3 ต่อ" โดยต่อที่ 1 รับค่าโพร. ค่าเน็ตฟรี ตลอดปี เมื่อเติมน้ำมัน ปตท. ตั้งแต่ 50 ถึง 100 บาท รับฟรี ค่าโพร. ค่าเน็ตซิมเพนกวิน 5 บาท โดยรับสิทธิ์ได้ 1 เบอร์ต่อ 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ 15 มกราคม-31 ธันวาคม 2561 ต่อที่ 2 รับคูปองแลกรับซิมเพนกวินไรเดอร์และเติมเงิน 20 บาท ได้ที่ร้าน 7-Eleven และร้าน Jiffy ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่ร่วมรายการ เริ่มตั้งแต่ 15 มกราคม - 31 มีนาคม 2561 และต่อที่ 3 ลุ้นรับจักรยานยนต์ ยามาฮ่าพิเน่ จำนวน 50 คัน ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 31 มีนาคม 2561.